

Số: 10 /2008/CT-UBND

Biên Hòa, ngày 08 tháng 4 năm 2008

CHỈ THỊ

V/v tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Thời gian qua, công tác phòng cháy và chữa cháy (PCCC) trên địa bàn được các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp triển khai thực hiện tốt, có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả nhất định, ý thức chấp hành pháp luật về phòng cháy và chữa cháy của các cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên tình hình cháy, nổ năm 2007 vẫn diễn biến phức tạp, đã xảy ra 49 vụ so với năm 2006 tăng 08 vụ, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản (làm chết 03 người, bị thương 20 người, thiệt hại về tài sản trên 80 tỷ đồng). Nguyên nhân do lực lượng PCCC cơ sở ở một số nơi hoạt động thiếu hiệu quả, báo cháy chậm, mặt bằng sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp quá chật hẹp, hệ thống điện không an toàn. Sự phối hợp chữa cháy giữa lực lượng cơ sở với lực lượng cảnh sát PCCC chưa đồng bộ. Mặt khác, một số cơ quan, doanh nghiệp chưa thường xuyên quan tâm đến công tác kiểm tra, đôn đốc, khắc phục kịp thời những sơ hở về an toàn trong PCCC.

Theo dự báo, năm 2008 thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, mưa ít và mùa mưa có thể đến trễ hơn các năm trước. Để chủ động thực hiện tốt công tác PCCC, bảo vệ an toàn tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân, UBND tỉnh Đồng Nai chỉ thị:

1. Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy, Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy, các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, chịu trách nhiệm tự kiểm tra công tác PCCC và tổ chức hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở, phát hiện, xử lý kịp thời các vụ cháy, nổ theo phương châm “Bốn tại chỗ”, bao gồm: lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ.

2. Giám đốc Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, báo Đồng Nai, báo Lao động Đồng Nai, Đài phát thanh - truyền hình Đồng Nai, các Đài truyền thanh địa phương đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến các kiến thức pháp luật về PCCC như: Luật Phòng cháy và chữa cháy, Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy, Nghị định số 123/2005/NĐ-CP ngày 05/10/2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy. Công tác này phải được thực hiện thường xuyên, rộng khắp, có nghiên cứu đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền, phổ biến cho phù hợp với từng loại đối tượng và thời điểm thích hợp.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai và các tổ chức thành viên tiên hành các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến

thức về PCCC để nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm cho đoàn viên, hội viên của tổ chức mình trong việc tham gia vào công tác PCCC.

3. Công an tỉnh – Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Phòng cháy, chữa cháy tỉnh Đồng Nai cần chủ động tham mưu cho UBND tỉnh triển khai có hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về công tác PCCC. Tăng cường thanh tra, kiểm tra an toàn PCCC tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các khu nhà cao tầng, chung cư, chợ, trung tâm thương mại và các cơ sở trọng điểm khác, nơi có nguy cơ cháy, nổ cao... Thực hiện thật tốt công tác phòng ngừa, xử lý nghiêm vi phạm quy định về PCCC. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng và duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả lực lượng tự vệ và lực lượng PCCC cơ sở. Tham mưu cho Ban chỉ đạo của tỉnh về công tác PCCC chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC – 04/10/2008.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án về công tác PCCC từ năm 2000 đến năm 2010, Kế hoạch thực hiện Đề án công tác PCCC từ năm 2007 đến 2010 phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Xây dựng và tổ chức diễn tập các phương án xử lý các tình huống cháy, nổ lớn, phức tạp, có sự phối hợp của nhiều lực lượng để luôn chủ động đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

4. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, chủ các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn phải có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát PCCC để được hướng dẫn về các biện pháp kỹ thuật an toàn PCCC, đồng thời thường xuyên thực hiện nghiêm chế độ tự kiểm tra để phát hiện kịp thời những thiếu sót không an toàn, qua đó, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

5. Giám đốc Sở Công Thương phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa có kế hoạch thực hiện tốt công tác PCCC tại các chợ, trung tâm thương mại, chú ý lĩnh vực kinh doanh xăng, dầu, khí đốt hóa lỏng. thường xuyên bảo đảm lực lượng và phương tiện PCCC tại chỗ hoạt động bình thường, xử lý kịp thời các vụ cháy, nổ xảy ra. Đồng thời phối hợp với Công an tỉnh thường xuyên kiểm tra, quản lý chặt chẽ đối với các tổ chức được phép sản xuất, vận chuyển, bảo quản và sử dụng vật liệu nổ (VLN) công nghiệp trên địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, mất VLN tại các tổ chức, doanh nghiệp.

6. Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ngành liên quan, các địa phương thực hiện tốt công tác PCCC đối với các khu công nghiệp tập trung và các doanh nghiệp trên địa bàn, chú ý đến các doanh nghiệp có sử dụng, sản xuất các nguyên liệu, vật liệu dễ cháy, nổ.

7. Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp với Công an tỉnh nghiên cứu, cân đối ngân sách địa phương để đề xuất Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về chủ trương tiếp tục đầu tư mua sắm các phương tiện chữa cháy cần thiết, trang bị cho lực lượng cảnh sát PCCC thuộc Công an tỉnh có đủ phương tiện, trang bị thiết yếu phục vụ cho công tác chữa cháy trong thời gian tới.

8. Ban chỉ đạo PCCC từ cấp tỉnh đến các địa phương cần được thường xuyên củng cố, duy trì hoạt động, đồng thời phải xây dựng quy chế hoạt động, có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách, theo dõi lĩnh vực, địa bàn.

9. Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Luật Phòng cháy và chữa cháy, Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy, đồng thời thực hiện tốt công tác PCCC tại cơ quan, đơn vị. Phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt phong trào PCCC, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục xây dựng kế hoạch phối hợp với lực lượng cảnh sát PCCC của tỉnh khi có cháy, nổ xảy ra trên địa bàn.

10. Đối với công tác phòng, chống cháy rừng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thường trực Ban chỉ huy về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Chi cục Kiểm lâm nhân dân tỉnh, các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 09/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006 của Chính phủ, Văn bản số 3148/BNN-KL ngày 27/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND ngày 04/3/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai.

11. Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh triển khai thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 41/2007/TTLT-BTC-BCA ngày 24/4/2007 của Bộ Tài chính và Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 của Chính phủ quy định về chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

12. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Giám đốc các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh có trách nhiệm thực hiện nghiêm Chỉ thị này, định kỳ hàng tháng, quý, sáu tháng, một năm báo cáo kết quả cho Thường trực Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy của tỉnh (Công an tỉnh).

Thường trực Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy của tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện, tổng hợp kết quả báo cáo cho UBND tỉnh.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ A+B; Bộ CA; Bộ TP;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND;
- Các sở, ngành; UBNDTTQ tỉnh và các đoàn thể;
- UBND các huyện, tx Long Khánh, tp BH;
- Chánh - Phó Văn phòng
- Lưu: VT, NC, các phòng.

tn.c.ChithiPCCC-08

**TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Áo Văn Thịnh